



สวัสดิศรัภ

เพ็ญนคฤและบุคคลากรทาวกาการศึกษาที่เดารททุกทาน

- ➔ ผอ.สพม.14 เล่าสู่เพ็ญนคฤยั้งไมเล็กนะครับ แต่เน็ญงจากมีภารกียั้งไมมีเวลาเขียนพุดคฤ อย่างต่อเน็ญแค้นันเอง หากมีภารกิตตตามอยู่ก็ขอภัยครับ
- ➔ ชวงนี้เป็ญชวงเป็ดภาคเร็ญที่ 1/2560 คฤนคฤก็ค้งท่างานกันแล้ในบิงบประมาณ 2560 ก็ย้าจุดเน็ญชงนโยบายของ สพม.14 ที่ร่วมนกันคดียังค้งถึอให้โรงเร็ญปฎบัต้อยู่ชงเด็ม คึอ ต้านนักรเร็ญ คฤ ก็เน็ญระเบ็ญบวีนัยในการอยู่ร่วมนกัน ด้านงานวชการเน็ญด้านกรเร็ญการสอนต้งมีคฤณภทที่ดี ด้านโรงเร็ญต้งมีภุมทศันสวยงามสะดวกและอ็อต่อกรเร็ญรู่ ด้านสื่ออุปกรณและเทคโนโลยี่การเร็ญรู่ และครต้งเป็ญบุคคลากรที่มีคฤณภทและมีออาชีพ เหล่านั้แลหะ โรงเร็ญต้งตระหนกและย็ดเป็ญจุดเน็ญในการดำเน็ญงานของเชตพื่นที่และในบิงบประมาณนี้ สพม.14 ก็จะมีภารกิตตตามโรงเร็ญที่เหล็อต่อไป
- ➔ กระสแปฎฐรูปการศีกษายังค้งมาแรง แต่เป็ญการปฎฐรูปดำนโครงสร้าง คึอ มีภารกิต้งหนวยงานท่างการศีกษา มีสำนักรงานศีกษาธการจ้งหวัด มีศีกษาธการจ้งหวัด (กำลังสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง) ช้งท่างานร่วมนกับจ้งหวัดเป็ญหนวยงานสำนภุมภภาคที่ช้งกับจ้งหวัด และทำหน้าทึเป็ญเลขท กศจ.(แทน อ.ก.ศ.ค.เชตพื่นที่ที่ยุบไป) คึอ ทำหน้าทึงานบรหารบุคคลแทนเชตพื่นที่นั้เอง สพม.สพป. ก็เป็ญหนวยงานสำนกลางที่ต้งอยู่ในส่วนภุมภภาคก็ยั้งค้งเด็ม มีหน้าทึเป็ญต้นส้งกัต และบ้งคับบัญชช่ารชการครูและบุคคลากรท่างการศีกษาชงเด็ม มีภารถ่ายคณ(ที่สมัครใจไป) และมีภารกิต่างๆ ชงการบรจุ แต่งตั้ง เล็อน ปรบัลดตำแหน่ง โยกย้าย การสอบ ก็เป็ญอำนาจของ กศจ.ไป งานที่จจะทรบบังทำให้มีช้นตอนมกช้งน ช่าช้งน ชงน การเล็อนช้งนเงินเด็อน การบรจุ แต่งตั้ง ชงน ขณะนี้เงินเด็อนใหม่ยั้งไมได้รบ ช่ารชการบรจุใหม่ยั้งไมได้รบเงินเด็อนเร็วแบบที่ สพม.ทำ ก็ต้งรอตกเบ็ก 2-3 เด็อน เพระผู้บรหารสถานศีกษา/ ผอ.สพม. ลงนามในคำสั่งไมได้ ต้งรอคำสั่งจากจ้งหวัดนั้เอง ต้งเข้าใจนะครับ ส่วนอื่่นๆ ถ่ามีหนวยงานศีกษาธการจ้งหวัด งานก็อาจช่าช้งนกัน เหมือนต่างคณต่างทำ เพระภารกย ศรจ.เหมือนกับเชตพื่นที่ โรงเร็ญ คฤ ต้งเข้าใจและพิจารณาดีๆ จะให้ควมร่วมืออย่างไรทึไมทรบต่อกรท่างาน ทรบต่อกรเร็ญการสอนของคฤ และมีผลต่อคฤณภทเด็กโดยรวม ช้งจ้งหวัด ศรจ. ก็ต้งขอควมร่วมือ ทำกิจกรรมโดยมีเป้าหมายคฤ นักรเร็ญ ท้ง สพม. สพป. ชงนกัน แต่ในภทรวมของ สพม.14 มีบุคคลากร นักรเร็ญ 3 จ้งหวัด ก็คัรจจะไมมีควมเล็อมล้าแตกต่างกัน หรืออาจทำให้สลายบ้งคับบัญชช่า สพม.14 บรการคฤ นักรเร็ญไมเท่ากัน หรืออาจยู่ยยาก ลั้งเหล่านั้ก็โรงเร็ญพิจารณาเอง เชตพื่นที่ไม่สามารถบ้งคับได้ แต่อย่างไรก็แล้แต่ต้งค่านึงในกิจกรรมที่นักรเร็ญ คฤ ได้รบประโยชนและไม่ทรบต่อกรเร็ญการสอนนะครับ
- ➔ ในวณที่ 7-8 มิถุนายน สพม.14 จะมีภารกยจัดกิจกรรมจัดการอบรมชงปฎบัตการ PLC การยกระดบัผลสัมฤทธิ สพม.14 ณ โรงแรมทินนิตี จ.ระนอง เพ็ญวเ็คราะห์จัดทำกิจกรรมสทวทยาเชตเพ็ญยกระดบัผลสัมฤทธิ ในบปีการศึกษา 2560 ต่อไป

ขอขอบคุณที่ให้การตตตาม

นายรัชชเวษฐ์ จันทรสุขศรี

ผอ.สพม.14

11 พฤษภาคม 2560

